

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๓๘๘



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การรับรองข้อมูลการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ ๐๘๒๐.๒/ว ๓๒๘๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ ๐๘๒๐.๒/ว ๕๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ ๐๘๒๐.๒/ว ๑๑๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการดำเนินการในระดับจังหวัด ให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ดำเนินการเพื่อเตรียมรับการทวนสอบภายใต้โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับจังหวัด รายงานความพร้อมในการทวนสอบให้กระทรวงมหาดไทยทราบ การดำเนินการในระดับอำเภอ ให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอำเภอ ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมรับการทวนสอบในระดับอำเภอ มีการตั้งทีมปฏิบัติการ โดยมีปลัดอำเภอเป็นหัวหน้า ลงสู่ตรวจ และการดำเนินการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมรับการทวนสอบในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสำรวจข้อมูลครัวเรือนและการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน กรณีครัวเรือนในชุมชนเมืองที่ไม่มีพื้นที่สำหรับจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน หรือครัวเรือนไม่มีพื้นดินเพียงพอสำหรับจัดทำถังขยะเปียกแยกแต่ละครัวเรือน และไม่มีพื้นที่ส่วนกลางเพียงพอที่จะจัดทำถังขยะเปียกรวม แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบให้ประชาชนแยกขยะเปียกเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายเก็บขนเป็นประจำ ไปยังจุดรวบรวมขยะเปียกให้บันทึกข้อมูลในเมนู “ขยะเปียก (ชุมชนเมือง)” ในระบบสารสนเทศฯ และให้จังหวัดที่มีผลการดำเนินการครบทุกครัวเรือน จำนวน ๘ จังหวัด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ คือจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดเลย จังหวัดลำพูน จังหวัดยโสธร จังหวัดพะเยา จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดสมุทรสงคราม ให้นำข้อมูลเสนอคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด เพื่อรับรองความถูกต้องและรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ยังไม่ได้รับรายงานจาก ๘ จังหวัดข้างต้น ประกอบกับข้อมูลผลการดำเนินการจากระบบสารสนเทศฯ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจำนวนถังขยะเปียกครัวเรือนและขยะเปียก (ชุมชนเมือง) มีจังหวัดที่ได้ดำเนินการครบร้อยละ ๑๐๐ แล้วเพิ่มเติมอีก จำนวน ๑๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงราย จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครพนม จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งสิ้น ๒๑ จังหวัด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

/ ๑. กรณีจังหวัด...

๑. กรณีจังหวัดที่ได้รายงานผลดำเนินการครบร้อยละ ๑๐๐ แล้ว ให้นำข้อมูลผลการดำเนินการ เสนอคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด เพื่อพิจารณารับรองความถูกต้องของข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายใน ๑๕ วัน และขอให้ดำเนินการ สุ่มตรวจตามแนวทางที่กำหนดไว้ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยให้ดำเนินการทุกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานผลการดำเนินการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบด้วย

๒. กรณีจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏข้อมูลผลการดำเนินการ จากระบบสารสนเทศฯ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ข้อมูลกรณีครัวเรือนในชุมชนเมืองที่ไม่มีพื้นที่ สำหรับจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน แต่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบให้ประชาชนแยกขยะเปียก เพื่อเก็บขนไปยังจุดรวบรวมขยะเปียกนอกพื้นที่ มีจำนวนมากว่ากรณีจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน จึงขอให้ รายงานข้อมูลและเอกสารประกอบเพิ่มเติมของข้อมูลครัวเรือนที่ได้บันทึกในเมนู “ขยะเปียก (ชุมชนเมือง)” โดยแยกเป็นรายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สำเนาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ประกาศ รูปภาพการดำเนินการ หรืออื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ทั้งนี้ การรายงานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้รายงานทั้งทางเอกสารและทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dlawaste0208@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายภูมิ ปฏิสันถาวร โทร. ๐๙๑ ๐๐๒ ๗๑๑๑